



มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๙ ตำบลลุ่มสும்

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

ที่ ศธ ๐๕๑๗.๓๘/ ๒๐๒๓๓

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครพี่เลี้ยง (Liaison)

เรียน **อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี**

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพี่เลี้ยง (Liaison) และรายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับสมัครพี่เลี้ยง (Liaison)

ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสาขาวิชาธรณีศาสตร์ สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับเกียรติจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ (The 12th International Earth Science Olympiad) ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีนักเรียนและอาจารย์จากต่างประเทศเข้าร่วมทั้งหมด ๔๐ ประเทศ ดังนั้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสร่วมฝึกฝนประสบการณ์ในการทำงานและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ โดยการสมัครเป็นพี่เลี้ยง (Liaison) ประจำทีมในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๒ เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้คณะผู้แทนจากประเทศต่างๆ รวมทั้งร่วมทัศนศึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขัน กิจกรรมดังกล่าวมีความต้องการพี่เลี้ยงที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ เป็นจำนวนมาก โดยมีค่าตอบแทน ที่พัก และอาหารให้ระหว่างปฏิบัติงาน

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครพี่เลี้ยง (Liaison) ให้แก่นิสิต นักศึกษาในสังกัดของท่านได้รับทราบ และเชิญชวนเข้าร่วมสมัครเป็นพี่เลี้ยง (Liaison) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม จนถึง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ goo.gl/2BZweZ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: IESO2018.liaison@gmail.com

เรียน อธิการบดี

- เห็นควรแจ้งคณะ/สำนัก/หน่วยงาน **จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้**

ในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนำเรียน **อภทศทศทศ**

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชวีร์ ลีละวัฒน์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เห็นชอบ

ศาสตราจารย์ ดร.แก้วเกษ
27 / ก.พ. / ๖1

(นางนลินี ธนสันติ)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี

ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการกองจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๒